

6951 M.L.King Jr. Way S #205, Seattle, WA 98118 . Phone: (206) 722-6984 . Fax: (206) 722-0445 . E-mail: news@nvnorthwest.com . Web: www.nguoi viet-taybac.com



Ban Văn Nghệ Hoàng Việt trình diễn nhạc cổ truyền Việt Nam

Ban Văn Nghệ nhạc cổ truyền Hoàng Việt đã không ngừng góp phần qua buổi trình diễn ca nhạc NW Folklife Festival với nhạc cổ truyền Việt Nam hôm thứ Bảy 23-5 tại Center House Theater, Seattle Center. Chương trình gồm các tiết mục nổi bật và hoa hậu nhạc cổ truyền Việt Nam. Trong hình là tiết mục trình diễn "Chiếc Khăn Tô" do biên soạn múa lại Giáp số Tài rất công phu và nghệ thuật gây sự chú ý của khán giả. Nổi bật, Hoàng Việt được thành lập từ năm 2001, với mục đích hội họp, duy trì và phát huy âm nhạc cổ truyền tại hải ngoại. Ngoài trình diễn, soạn Văn Nghệ Dân Tộc Hoàng Việt còn tổ chức các lớp dạy nhạc dân tộc nhỏ như tranh, đàn bầu, hát dân ca, vũ dân tộc, hò (thuyền biển), thơ pháp Việt Nam. Xem tiếp trang 13. (hình do Hoàng Việt cung cấp).



Hội Tương Trợ CSQG/WA mừng Ngày Cảnh Lực

Trưa Chủ Nhật 31-5-2009 vừa qua, hàng ngàn cựu chiến sĩ và gia đình cùng hội diễn các hội đoàn, đoàn thể như bà con đã đến tham dự Ngày Mừng Cảnh Lực do Hội Tương Trợ LLCSQG tiểu bang Washington tổ chức tại tổ gia nhà thờ Nguyễn Hữu Kỳ. Buổi họp mặt diễn ra trong khung cảnh thân mật gia đình cũng là dịp để các chiến hữu cùng gia đình có dịp gặp gỡ và thăm hỏi, cùng ôn lại những kỷ niệm xưa mà lòng luyến luyến CSQG cũng là một thanh phần quan trọng có nhiều thành tích lớn trong công tác bảo vệ sự an toàn của dân chúng, nhất là phải luôn luôn kế hoạch khu vực bị của công sản để đưa dân an lành. Xem trang 13 (photo: Don Pham/NVTB News)



Ban Tổ Chức Gây Quỹ Giúp TPB/VNCH

Chiều Chủ Nhật vừa qua, tại nhà hàng Jumbo đã diễn ra họp chính thức của Ban Tổ Chức gây quỹ giúp TPB/VNCH thành công tốt đẹp. Ban Tổ Chức đã trình bày và tổ chức buổi gây quỹ vào ngày cuối tuần của tháng 10/2009 tại nhà hàng Tae Palace. Ảnh chụp Ban Tổ Chức với một số thành viên: Trưởng Ban Tổ Chức Nguyễn Hữu Kỳ, Phó Trưởng Ban Phan Rang, Tổng Thư Ký Nguyễn Văn Thái và Bà Nguyễn Xuân Thìn, Thuỳ Quy (Hình: NVTB News)

Quy định mới về căn cước để qua biên giới Mexico, Canada

WASHINGTON (AP) - Những quy định mới nói tới thông hành hoặc giấy tờ mỗi kỹ thuật cao sẽ được qua các biên giới phía Bắc và phía Nam của Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực kể từ ngày thứ Hai, 1 Tháng Sáu, 2009.

Những quy định mới thì hành gần tám năm sau những vụ tấn công 11 Tháng Chín và rất lâu sau khi Ủy Ban 9/11 khuyến cáo các thay đổi.

Chúng tôi chờ đợi vì những lời phàn nàn của các viên chức tiểu bang, những người lo ngại những hạn chế sẽ cản trở dòng người và việc giao thông, và ảnh hưởng tới các thủ tục biên giới lệ thuộc vào những trạm biên giới quốc tế.

Vào năm 2001, một bảng lái xe và một tuyên bố miễn thuế quốc tế cũng như bảng

qua các biên giới Canada và Mexico. Những thay đổi vào ngày Thứ Hai là biện pháp mới nhất trong việc thực hiện dần dần các quy định. Hiện giờ hàng ngàn người Mỹ đang chuẩn bị bằng cách nộp đơn xin thông hành hoặc nhận những bằng lái xe nước ngoài, cũng có thể được sử dụng để bằng qua biên giới.

Các viên chức Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ nói họ tin rằng sẽ chuyển tiếp sẽ diễn ra êm thấm.

Những khách du hành không tuân thủ các quy định mới sẽ nhận một giấy cảnh cáo và sẽ được phép vào Hoa Kỳ sau một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, theo lời bà Michele James, giám đốc phụ trách những hoạt động cho biên giới phía bắc, gồm cả tiểu bang Washington.

(tiếp trang 11)

